

(สำเนาฉบับ)

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี สำนักงานเลขานุการกรม โทร.๐ ๒๔๓๕ ๗๓๙๙

ที่ ยธ ๐๕๐๑/ว ๒๐

วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก ๓ (ฉบับที่ ๒)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก ๓ โดยได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ปรับระดับการกำหนดเขตพื้นที่ สถานการณ์ เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามเขตพื้นที่ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน ๖ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ควบคุมสูงสุด ๔๕ จังหวัด และพื้นที่ควบคุม ๒๖ จังหวัด ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอดคล้องตามมาตรการดังกล่าว และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับกรมบังคับคดีในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และในพื้นที่ควบคุมสูงสุดในช่วงวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ให้มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม กรณีจังหวัดใดมีประกาศกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนราชการเป็นประการใด ให้ดำเนินการตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการให้บริการประชาชน

๒. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาขอตั้งเรื่องบังคับคดี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาเลื่อนการตั้งเรื่องบังคับคดีออกไปก่อน เว้นแต่ในกรณีที่การบังคับคดีใกล้พ้นระยะเวลาการบังคับคดี ๑๐ ปี หรือกรณีที่ขอบังคับคดีกับทรัพย์สืบพบที่เกรงว่าจะจำหน่ายจ่ายโอนให้เจ้าพนักงานบังคับคดียังคงต้องดำเนินการบังคับคดีไปตามปกติ

๓. ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดออกไปดำเนินการบังคับคดีนอกสถานที่ทำการทุกประเภท เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน หรือกรณีฉุกเฉินตามคำสั่งศาล

๔. ให้สำนักงานบังคับคดีในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ปรับเปลี่ยนเวลาการจ่ายบัตรคิว เพื่อดำเนินการรับตั้งเรื่องการบังคับคดี ขอรับเงิน/วางเงิน และคำร้อง/คำแถลงทุกประเภท โดยกำหนดให้จ่ายบัตรคิวตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ นาฬิกา จนถึงเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นให้เป็นดุลพินิจของผู้อำนวยการแต่ละแห่ง ส่วนสำนักงานบังคับคดีในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หากมีความจำเป็นต้องกำหนดจ่ายบัตรคิวตามกำหนดเวลาดังกล่าวให้ทำหนังสือขออนุญาตต่ออธิบดีกรมบังคับคดี

๕. การตั้งเรื่องยึดทรัพย์และอายัดทรัพย์ให้ดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เฉพาะสำนวนใหม่ในสำนักงานที่ใช้ระบบการยึดทรัพย์และอายัดทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์

๖. การติดต่อ...

๖. การติดต่อราชการในเรื่องอื่นๆ ขอให้ใช้ระบบลงนัดล่วงหน้าและกำหนดจำนวนคิวการให้บริการเพื่อมิให้ผู้มาติดต่อมารวมตัวกันแออัดเกินไปและให้สอดคล้องกับจำนวนเจ้าหน้าที่ให้บริการ

๗. ในการส่งหมาย ประกาศและเอกสารของพนักงานเดินหมายขอให้ผู้อำนวยการพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้หากเป็นพื้นที่เสี่ยงอาจพิจารณาให้จัดส่งทางไปรษณีย์ได้

๘. ในส่วนของคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ขอให้ดำเนินการตามประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การติดต่อขอรับบริการคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

ในกรณีมีเหตุจำเป็นอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีมีอำนาจพิจารณาสั่งการได้ตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมส่วนรวมและประชาชนที่มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ



(นางอรัญญา ทองน้ำตะโก)  
อธิบดีกรมบังคับคดี



เสกสรร ตรวง  
ค่าน รุ่ง/พิมพ์/ทาน